



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม  
เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้ประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) มีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ ๗๐ ประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนดหรือการประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ส่วนที่สอง พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ ๓๐ ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐(๗) จึงประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญมี ม่วงศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม  
เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ลงวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทบริหารงานท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางทัศนีย์ สืบเจริญเพชร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๒	นายสมปอง ศรีสง่า	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓	นางศศิชา แก้วขวัญไกร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๔	นายปรีชาพล ปัตตาปัตโต	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประเภทวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวรุจิรา ปองวัฒนากุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒	นางปวีณา สีตา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๓	นายธราพงษ์ จันทร์ศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔	นางนิตารวรรณ จันทราช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๕	นางสาวกิงกาญจน์ ฆะดาศรี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
๖	นางอริษา เรืองไพศาล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๗	นายสุริยัน ห่อไธสง	นักสหนาการปฏิบัติการ
๘	นางสาวรุ่งทิภา ชุมสาย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๙	นางสาววงเดือน สุขนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๐	นางสาวสุรภากร อภิตติง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๑	นายวสันต์ โอทาร์มย์	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประเภททั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายวิวัฒน์ชัย ใจคง	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
๒	นางพลอยศิริส ปองวัฒนากุล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓	นายชุมพล แก้วขวัญไกร	นายช่างโยธาอาวุโส
๔	นางสาววชิราภรณ์ มงคลสินธุ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕	นายณรงค์ศักดิ์ เกตุมาลา	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
๖	นายรชา ชุนรัมย์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๗	นายวุฒิพงษ์ คำจันทร์วงษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน